

VÀI NÉT VỀ HỘI PHỤ HUYNH YẾM TRỢ LÐ RA KHƠI

Tháng 2 năm 1985 LÐ Ra Khơi ra đời với con số thật khiêm nhường: 6 Trưởng và 17 đoàn sinh; các em tất cả xuất phát từ khoảng 10 gia đình, có chừng gần 20 vị phụ huynh.

Tuy với lực lượng ít ỏi đó, quý phụ huynh vẫn đầy nhiệt tình, hăng say và yểm trợ tối đa cho mọi sinh hoạt LÐ từ nhỏ đến lớn với tính cách tình thân của một đại gia đình. Hàng năm vào các ngày lễ lớn, quý phụ huynh và LÐ cùng tụ tập tại một nhà của vị nào đó để cùng sinh hoạt vui vẻ với nhau. Các Trưởng sinh hoạt với quý phụ huynh trong tình anh chị em thân mật, và trại phụ huynh đầu tiên được tổ chức vào cuối năm 1985 tại Lâm viên Quốc gia Yosemite, CA. Hoa Kỳ. Sau năm 1985, trại phụ huynh và LÐ được đưa vào sinh hoạt chính hàng năm của LÐ, và đã thực hiện liên tục từ đó đến bây giờ.

Tháng 10 năm 1988, một kỳ picnic của LÐ và phụ huynh được tổ chức tại Pleasanton, CA. quý bậc phụ huynh trong LÐ đứng ra thành lập một Hội Đồng để yểm trợ sinh hoạt của LÐ từ vật chất đến tinh thần để phát triển liên đoàn.

Hội Đồng Yểm Trợ của phụ huynh là một Hội Đồng độc lập, do chính quý vị phụ huynh phối hợp và thực hiện công tác ủng hộ sinh hoạt trên tinh thần tự nguyện và tùy theo hảo tâm, khả năng của mỗi người. Hội Đồng phụ huynh được quý vị tự điều hành lấy. LÐ không có, cũng như sẽ không được quyền có một sự đòi hỏi nào ở Hội Đồng Yểm Trợ cả. Hội đồng Yểm Trợ đến với LÐ như tình thân của người cha, mẹ, anh, chị đến với con, em của mình; đây là điểm son của sinh hoạt HD, giữa HD và gia đình HÐS.

Hội phụ huynh chỉ đóng góp, yểm trợ cho sinh hoạt hướng đạo chứ không đóng vai trò điều hành liên đoàn. Sau đó, từ 1989 trở đi Hội đồng Yểm Trợ được các bậc cha mẹ của các em HÐS thay nhau gánh vác việc điều hợp các công tác yểm trợ cho LÐ.

Sinh hoạt thường xuyên của phụ huynh là mỗi Chủ Nhật đầu mỗi tháng (khi LÐ sinh hoạt) quý vị có một buổi họp mặt thân mật dưới hình thức POTLUCK cùng với con em mình, từ 11:30AM-1:00PM. Ngoài ra các phụ huynh có tổ chức nhiều sinh hoạt khác như cắm trại, chèo thuyền, đi thăm các thắng cảnh, họp mặt Giáng Sinh, Tết Niên ...

